



ที่ สธ ๐๗๐๗.๐๓/๖๕

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗
เรียน ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗
โดย คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (QR Code)

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งแผนการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้กำหนดวันควบคุมเข้มข้น ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ โดยใช้หัวข้อการรณรงค์ “ขับขี้อปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ในการนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอความร่วมมือให้ ท่าน สนับสนุนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

๑. ส่งเสริมบทบาทให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านชุมชนเพิ่มความถี่เรียกตรวจผู้ขับขี่ยานพาหนะเพิ่มขึ้น เพื่อตักเตือนและสกัดกั้นผู้ดื่มสุราในชุมชน/ด่านชุมชน ไม่ให้ขับขี้อยานพาหนะ และนำวิธีสังเกตและประเมินอาการมึนเมาสุราเบื้องต้นไปใช้ในการคัดกรองผู้มีอาการมึนเมาสุรา

๒. กำกับติดตามให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบประชาสัมพันธ์วิธีการสังเกตและประเมินอาการมึนเมาสุราเบื้องต้น และประสานให้ร่วมดำเนินการป้องปรามผู้ดื่มสุราในชุมชนไม่ให้ขับขี้อยานพาหนะ รวมถึงชี้แจงการบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการคัดกรองผู้มีอาการมึนเมาสุรา เพื่อให้ อสม. เข้าใจและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการคัดกรองผู้มีอาการมึนเมาสุรา ทุกครั้งที่ดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินงานคัดกรองผู้มีอาการมึนเมาสุรา ต่อที่ประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดทราบ เป็นประจำทุกวัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จักขอบพระคุณ

สิ่งที่ส่งมาด้วย



Link URL : <https://shorturl.asia/a7SQs>

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๔๐
โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๔๕

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ ธีระศักดิ์)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ